



ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายสมาชิก
(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามคำสั่งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายสมาชิก และตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้กำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง และรับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

การรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก จากส่วนงาน สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง จากส่วนงาน ดังนี้

ลำดับ	ส่วนงาน	หมายเลข/ชื่อ-สกุลผู้สมัคร
๑	คณะเกษตรศาสตร์	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
๒	คณะเทคโนโลยี	หมายเลข ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ อภิโชติธนกุล
๓	คณะนิติศาสตร์	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
๔	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
๕	คณะพยาบาลศาสตร์	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
๖	คณะแพทยศาสตร์	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
๗	คณะเภสัชศาสตร์	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
๘	คณะวิทยาศาสตร์	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
๙	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
๑๐	คณะศิลปกรรมศาสตร์	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
๑๑	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
๑๒	คณะสัตวแพทยศาสตร์	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
๑๓	คณะสาธารณสุขศาสตร์	หมายเลข ๑ นางสาวรจนา หมดศรี

ลำดับ	ส่วนงาน	หมายเลข/ชื่อ-สกุลผู้สมัคร
๑๔	คณะสหวิทยาการ	หมายเลข ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐการ บัวศรี
		หมายเลข ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทวัญ เริ่มสูงเนิน
๑๕	บัณฑิตวิทยาลัย	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
๑๖	วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
๑๖	วิทยาลัยนานาชาติ	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
๑๘	วิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
๑๙	วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
๒๐	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
๒๑	สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล	หมายเลข ๑ นายจักรพงษ์ ไชยวงษ์
๒๒	สำนักบริการวิชาการ	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
๒๓	สำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
๒๔	สำนักหอสมุด	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัทธ์ เรืองแสง)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายสมาชิก